

บทสรุปผู้บริหาร

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่ยาวนาน ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยมีสาระสำคัญให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การกำหนดสถานะสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี (๗ ธันวาคม ๒๕๕๓) และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการ เช่น

>:- เปลี่ยนหลักเกณฑ์เงื่อนไขเวลาของบุคคลที่จะได้รับการกำหนดสถานะบุคคลต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยจะต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ อนุมัติยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เปลี่ยนเป็นมีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอมีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ และมีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก

>:- เพิ่มเติมกลุ่มตกหล่นจากการสำรวจจัดทำทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลในอดีต รวมถึงสอดคล้องกับความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศ ซึ่งทำให้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่ยาวนาน ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการสถานะและสิทธิบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ สิ้นผลบังคับไป

ในการนี้ กรมการปกครองได้จัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่ยาวนาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โปรดลงนามให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่ยาวนาน ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

กรมการปกครอง ได้มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการยกระดับกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (DOPA Next Level 2023) ภายใต้วิสัยทัศน์กรมการปกครอง “พื้นที่เข้มแข็ง ประชาชนผาสุก ในสังคมที่มั่นคงปลอดภัย อย่างยั่งยืน” ด้านการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล (Amphoe พร้อม) ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (Ending Statelessness) โดยมีเป้าหมายเป็นชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ **ทั้งประเทศ** ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีจำนวน ๒๑๒,๓๖๐ คน **และตามมติคณะรัฐมนตรี** **เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีเพิ่มเติม ๑๔๐,๓๒๘ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๒,๖๘๘ คน**

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้พัฒนาวิธีการรับคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดทำระบบการขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย สอดคล้องกับแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐแบบเดิมไปสู่รูปแบบการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่ ซึ่งได้ทำการเปิดระบบรับคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ พร้อมกันในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นมา โดยแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๑. **กรณี**ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนประวัติใน **เขตกรุงเทพมหานคร** ให้ยื่นคำขอ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง (วังไชยา) ชั้น ๑ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๒๑๐๔ (กรณีมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)

๒. **กรณี**ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนประวัติใน **จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร** ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักทะเบียนอำเภอทั้ง ๘๗๘ อำเภอ (เป็นหน่วยยื่นคำขอ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (กรณีมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตอำเภอ)
